

Những chuyến xe nghĩa tình

Cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tổ chức những chuyến xe chở hàng cứu trợ trao tận tay bà con vùng lũ. Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình, góp phần san sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung để họ sớm ổn định cuộc sống.

Những vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm mang tới ủng hộ đồng bào miền Trung được cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư nhanh chóng đóng gói, xếp ngay ngắn, cẩn thận lên xe. Hơn 18 giờ, không khí làm việc rất khẩn trương để xe kịp lên đường hướng về miền Trung. Chị Bùi Thị Hương, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư chia sẻ: Để tham gia chuyến đi từ thiện này, tôi đã chuẩn bị từ trang cá nhân, tập trung tại Hội Chữ thập đỏ huyện cùng mọi người đóng gói hàng hóa,

vận chuyển lên xe. Chúng tôi xuất phát lúc 19 giờ, đi xuyên đêm gần 800km để đến với bà con vùng lũ. Dầu biết chuyến đi sẽ rất vất vả nhưng đọc báo, xem tivi thấy bà con mình khổ quá nên chúng tôi quyết tâm lên đường.

Những ngày qua liên tục lũ chống lũ, bão chống bão khiến hàng nghìn người dân miền Trung phải gồng mình chống chọi, phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Ông Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong những ngày qua, đồng bào miền Trung nói chung, xã Hải Dương nói riêng bị thiệt hại rất nặng nề do bão lũ gây ra. Trên địa bàn xã có 1.301 gia đình, trong đó trên 850 gia đình nhà bị ngập nước từ 1 - 2m, hơn 75ha hoa màu bị thiệt hại, trên 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Lương thực, thực phẩm, đồ đạc cũng trôi theo dòng lũ... Những

món quà của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư rất thiết thực, kịp thời, đã giúp bà con với bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua, chị Nguyễn Thị Lan, thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Do mưa lũ nên toàn bộ đàn gia súc, gia cầm của gia đình tôi bị cuốn trôi hết; các vật dụng trong gia đình cũng chẳng còn gì nên khi được Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao tặng xoong, nồi, mì tôm, nước uống... tôi rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng của những con người quê lụa.

Sau một thời gian kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tiếp nhận 305 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng ủng hộ đồng



Lãnh đạo huyện Vũ Thư trao quà cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ.

bào miền Trung. Từ nguồn quyền góp trên, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức 4 chuyến đi, trao tặng 1.120 suất quà, mỗi suất trị giá từ 700.000 - 1.500.000 đồng gồm quà và tiền mặt cho bà con các xã: Hải Dương, Hải Quế, Ba Tầng, Hiền Ninh thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Hướng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

và thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, được sự tin tưởng, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, sau khi tiếp nhận tiền, nhu yếu phẩm, chúng tôi đã tổ chức những chuyến xe vào miền Trung, trực tiếp trao tặng bà con ở những vùng bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Để thực hiện được chuyến đi này, chúng tôi đã kết nối với Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng

Trị và chính quyền các địa phương để qua của các nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục là cầu nối tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để chuyển về Ủy ban MTTQ huyện, sau đó tiếp tục tổ chức đi thăm, tặng quà bà con vùng lũ. Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình sẽ nối tiếp lên đường, mang yêu thương đến với đồng bào miền Trung.

THU HOÀI

Điểm sáng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Những năm qua, xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đạt được những kết quả thiết thực, trong đó thôn Trà Linh là điểm sáng thực hiện cuộc vận động này.

Thôn Trà Linh hiện có 202 hộ với 645 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn thôn hiện có 1 doanh nghiệp, 8 gia đình làm nghề dịch vụ, máy xay xát, 2 tổ gà hàn cho thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gần 100 lao động trong và ngoài xã với thu nhập từ 3,5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình VAC của hộ ông Nguyễn Văn Nghinh, thôn Trà Linh là một điển



Mô hình VAC của gia đình ông Nguyễn Văn Nghinh, thôn Trà Linh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

hình. Hơn 10 năm trước, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ vốn liếng để xây dựng mô hình VAC. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như được địa phương tạo điều kiện, gia đình ông đã chọn những cây trồng, đối tượng nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả

cao. Cả gia đình ông hiện làm không hết việc và còn tạo thêm việc làm cho một số lao động trong thôn. Ba ao nuôi thả các loại cá, chủ yếu là cá rô đồng, cá trắm, cá chép, trung bình hàng năm cho thu hoạch từ 100 - 120 tấn cá, đạt doanh thu khoảng 400 triệu đồng.

Ngoài ra ông trồng thêm các loại cây ăn quả như chuối, cam lê, mít với hơn 1.000 gốc. Sau khi trừ chi phí, mô hình của gia đình ông cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Cũng như hộ ông Nghinh, gia đình bà Nguyễn Thị Việt cũng là

một trong những điển hình phát triển kinh tế của thôn Trà Linh. Từ một con bò giống, sau 10 năm gia đình bà Việt đã nhân giống được hơn 10 con bò thịt, bò sinh sản, sau khi trừ chi phí thu nhập đạt hơn 150 triệu đồng/năm. Bà Việt chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tôi đã đăng ký thực hiện nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tôi thấy nội dung trên phù hợp với gia đình mình, từ đó tôi luôn phấn đấu lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Bùi Thanh Miên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thụy Liên cho biết: Nhân dân hàng hái phát triển kinh tế, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn cũng phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên hỗ trợ nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Các đoàn thể của thôn Trà Linh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất thấp và cung ứng hàng chục tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo phương thức trả chậm. Sự hỗ trợ này đã giúp hội viên có điều kiện phát triển sản

xuất, nâng cao thu nhập, đời sống. Hiện nay, 100% hộ dân trong thôn đã sử dụng nước sạch; hầu hết các gia đình có nhà kiên cố. Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm đến công tác “Đến ơn đáp nghĩa”. Vừa qua, nhân dân thôn Trà Linh đã quyên góp được 7 triệu đồng cùng hơn 200kg gạo để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Điện máy thôn Trà Linh hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Đường sá đi lại thuận tiện, đường ra đồng cũng được bê tông hóa, hai bên trồng hoa rực rỡ sắc màu. Có được kết quả đó là do MTTQ xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIẾN DAT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tỷ lệ người chết vì thuốc lá nhiều hơn tai nạn giao thông và AIDS

Tại Việt Nam, khói thuốc giết chết khoảng 40.000 người mỗi năm. So với số ca tử vong do HIV/AIDS là 48.000 ca kể từ ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên (năm 1992), hay so với tai nạn giao thông (TNGT), mỗi năm 13.000 - 14.000 ca tử vong, thì số người chết do khói thuốc gây ra khủng khiếp hơn rất nhiều.

Hút 7.000 chất độc vào người

Không chết đột ngột như tai nạn giao thông, không ám ảnh, bàng hoàng như người bệnh khi phát hiện nhiễm HIV, người hút thuốc lá vẫn dửng dưng, vì hơn 7.000 chất độc không hiện hữu trước mắt họ. Thế nhưng, 7.000 chất độc này còn kinh khủng hơn cả đại dịch AIDS và TNGT, vì nó âm thầm tấn công vào cơ thể và mỗi năm cướp đi sinh mạng của 40.000 người Việt Nam. Nhìn những hình ảnh tai nạn giao thông thương tâm và con số hơn chục nghìn người chết vì TNGT khiến ai nghe thấy cũng sợ. Nhưng thực tế, tỷ lệ người chết vì TNGT chưa bằng 1/4 số ca tử vong mỗi năm do khói thuốc gây ra. Hay như bệnh AIDS phát hiện ở Việt Nam hơn 20 năm nay thì số người chết cũng chỉ bằng số ca tử vong trong một năm do thuốc lá gây ra.



Người hút thuốc lá dửng dưng vì họ không cảm nhận được khói thuốc độc. Vì thế, mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tiến hành một thử nghiệm với 400 liều thuốc cho thấy tác hại của thuốc lá đến lá phổi của con người. Mỗi điếu thuốc có chứa 18mg nhựa (hay còn gọi là hắc ín). Kết quả cho thấy, khi đốt hết 150 điếu thuốc thì máu nước trong bình (tượng trưng cho lá phổi con người) đã chuyển từ màu trắng trong sang màu vàng như nước chõ pha loãng. Khi đốt đến điếu thứ 380 thì nước đã chuyển thành màu đen đặc như ca phê do chất nhựa và sau 400 điếu, nước đen kịt như nước cống. Sau khi tiến hành đun chõ nước này lên, bốc hơi nước hết, các nhà khoa học thu lại được 7,2g nhựa, rất dính và đắng.

Tương tự như vậy, khi hút thuốc, với số lượng đạt như mức thử nghiệm, lá phổi của con người cũng trở nên đen kịt do hắc ín dính chặt. Và đó là nguyên nhân gây nên bệnh ung thư phổi ngày càng phổ biến hiện nay. Trong khi đó, người nghiện thuốc lá có thể hút một bao thuốc (20 điếu) thậm chí nhiều hơn mỗi ngày.

Tại Việt Nam, theo một nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện K cho thấy những người hút thuốc trong vòng 6 tháng có khả năng bị ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút. Họ cũng chết sớm hơn người không hút đến 20 năm.

Đặc biệt, những đứa trẻ trong gia đình có người hút thuốc có nguy cơ lên cơn hen hàng ngày tăng gấp 2 lần, số lần phải nhập viện để điều trị cơn hen cũng nhiều hơn so với những đứa trẻ mà các thành viên trong gia đình không hút thuốc. Ngoài ra, trẻ phải ngửi khói thuốc thụ động cũng hay mắc các bệnh lý như viêm họng, viêm phế quản, viêm tắc mũi, khàn tiếng, hen phế quản, cúm hen không dứt trẻ hàng ngày không phải ngửi khói thuốc lá.

HOÀNG THIA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Những năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học Nam Thịnh (Tiền Hải) không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vươn lên dạy tốt, học tốt, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục huyện Tiền Hải.

Đến thăm Trường Tiểu học Nam Thịnh, chúng tôi cảm nhận được sự tươi mới, không gian thoáng đãng, khuôn viên sạch sẽ cùng sự hăng say trong giảng dạy và học tập của các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Năm học 2020 - 2021, Trường được xây mới, những phòng học được đầu tư đồng bộ, không còn cảnh phải bố trí học nhờ ở nhà văn hóa thôn và nhà cũ của Đồn Biên phòng Cửa Lân.

Trường Tiểu học Nam Thịnh hiện có 32 cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn, 628 học sinh với 18 lớp. Những năm qua, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Do đó, Trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH Nơi chấp cánh ước mơ



Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Nam Thịnh.

luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng dạy và học được nâng cao. Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức phát động thi đua đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những giải pháp quan trọng để nâng chất lượng giáo dục. Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về năng lực chuyên môn,

ng nghiệp vụ, tạo điều kiện cho giáo viên có đủ thời gian nghiên cứu chương trình chuyên sâu; tổ chức các hoạt động thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm. Trong quá trình dạy học, giáo viên luôn bám sát chương trình và lồng ghép những nội dung về giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào các môn học. Xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên bảo đảm về năng lực chuyên môn,

giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em tự tin và hứng thú với các môn học để đạt kết quả học tập tốt nhất. Ngoài thực hiện các phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động, nhà trường còn chú trọng gắn kết 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội để cùng chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” của địa phương. Với sự nỗ lực của các thầy cô giáo và học sinh toàn trường, năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu

học Nam Thịnh đạt danh hiệu tập thể cán bộ, giáo viên tiên tiến, được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Có 14 em đạt giải nhất các môn thể dục thể thao, dẫn đầu cụm khu Nam; 1 em đạt giải nhất môn cờ vua. Về thành tích của các thầy cô giáo: 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 4 giáo viên là chiến sĩ thi đua cấp huyện; 7 giáo viên giỏi cấp huyện... Những thành tích đạt được là động lực để nhà trường tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện thành công đổi mới giáo dục. Đặc biệt, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt xã hội hóa cơ sở vật chất trường lớp. Tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, con em quê hương đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và nhân dân địa phương đóng góp để xây dựng trường khang trang. Trong đó, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương chi nhánh Thái Bình đã đầu tư 8 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cùng nguồn ngân

Thầy giáo Trần Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thịnh



Cô giáo Trần Ánh Nguyệt, Trường Tiểu học Nam Thịnh



Em Đào Thị Trà My, lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Thịnh



Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, trong năm học này tập thể cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh Trường Tiểu học Nam Thịnh sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Những năm trước đây, điều kiện cơ sở vật chất của Trường gặp nhiều khó khăn, các lớp học đều xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học của các thầy cô giáo và các em học sinh. Nay Trường được xây mới, đầy đủ trang thiết bị, học sinh yên tâm đến trường, các thầy cô giáo cũng phấn khởi. Các thầy cô giáo đã chủ động áp dụng phương pháp giảng dạy mới nhằm phát huy tính sáng tạo trong truyền đạt bài giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các thầy cô giáo vừa là người dạy chữ vừa là người cha, người mẹ quan tâm, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ chúng em. Năm học 2020 - 2021, chúng em rất phấn khởi vì được học tập trong ngôi trường mới, giúp chúng em học tập tốt hơn. Em tự hào về Trường Tiểu học Nam Thịnh - nơi chấp cánh những ước mơ để mai sau chúng em khôn lớn xây dựng quê hương giàu đẹp.

Việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nam Thịnh sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh, góp phần phát triển công tác giáo dục của địa phương trong những năm tới.

MANH THANG